



Trent   
**GOOSE**  
International Youth Camp

Tạo những kỷ  
niệm để đời



**TRẠI HÈ 2024**

tại Peterborough, Canada



“Tôi cảm thấy như mình đang sống trong phim, vì tất cả đều có một không hai và đặc biệt! Tôi thật sự yêu thích trại hè.”

Laura, trại viên GOOSE từ Ba Tây

Chào mừng đến với

Hình: Lễ tốt nghiệp tại khuôn viên Symons của Đại Học Trent tại Peterborough, Canada

# GOOSE

## TRẠI HÈ TUỔI TRẺ

### THẾ GIỚI

*Mùa hè đẹp nhất của bạn tại*

**MỘT TRONG NHỮNG  
NƠI CẨM TRẠI LỘNG  
LẪY NHẤT TẠI CANADA**



Thời tiết tại Peterborough, Canada  
Tháng Bảy đến tháng Tám

Nhiệt độ trung bình: 15°C - 24°C  
Độ ẩm tương đối trung bình: 79%.

Hình: Lễ tốt nghiệp tại khuôn viên Symons của Đại Học Trent tại Peterborough, Canada

Hãy dẫn mình vào cuộc phiêu lưu hè tại Canada và những kỷ niệm để đời và cùng lúc cải thiện các kỹ năng Anh ngữ của bạn, khám phá các sự chọn lựa học vấn cho đại học, hay phát triển tiềm năng lãnh đạo của bạn.

## KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ TRẠI HÈ MÀ THÔI

Chúng tôi nhắm vào việc bồi dưỡng phát triển kỹ năng lãnh đạo, sự tự giác, khả năng quyết định, giải quyết vấn đề, tính độc lập, tinh thần đồng đội, trách nhiệm, và các kỹ năng quan hệ giữa cá nhân với nhau.

## HƯƠNG VỊ ĐỊA PHƯƠNG - CÁC SINH HOẠT ĐỘC NHẤT CỦA PETERBOROUGH

- Vui hưởng nhiều hoạt động ngoài trời tại các địa điểm lịch sử, các đặc điểm địa lý có một không hai, các phòng triển lãm và bảo tàng viện.
- Khám phá quê hương của Canadian Canoe Museum (bảo tàng viện về xuồng của Canada), Trent-Severn Waterway (kênh hàng hải Trent-Severn), Warsaw Caves (Các hang động Warsaw) và Petroglyphs (thuật khắc đá), và một số các khu vực bảo tồn và công viên tỉnh bang.
- Cách trung tâm phố Toronto trong vòng 90 phút lái xe và 3 tiếng từ Niagara Falls (thác Niagara) nước tiếng thế giới.
- Peterborough và Kawartha nổi danh là thiên đường du lịch mùa hè. Vẻ đẹp, sự an toàn, và sự tiện nghi, tất cả đều có tại đây ở Kawartha!

## OH, CANADA

- Ngụ tại một trong những thành phố thân thiện nhất tại Canada
- Tọa lạc trong vùng Kawartha xinh đẹp, nổi tiếng có nhiều sông, hồ, và vô số các sinh hoạt vui chơi ngoài trời
- Trải nghiệm một cuộc phiêu lưu hè đẹp nhất tại khuôn viên trường đại học Trent. Chúng tôi cung cấp một trải nghiệm hè có một không hai và đầy sức sống, tràn đầy niềm vui, tình bằng hữu và sự phiêu lưu – tất cả tại một trong những quốc gia được xếp hạng cao nhất trên thế giới.
- Thăm hiểm khuôn viên Symons đẹp của Đại học Trent, dọc theo bờ sông Otonabee. Cảnh quan thiên nhiên của Trent rộng 1,400 mẫu với nhiều cây xanh, những cánh đồng bạt ngàn, các con suối, và rừng cây xanh tốt, cùng với các cơ sở tiên tiến của chúng tôi và khuôn viên an ninh của trường cung cấp một môi trường học hỏi và giải trí năng động.

1

## ĐẮM MÌNH TRONG NGÔN NGỮ: CHỌN LỰA HỌC ESL

Nếu cải thiện tiếng Anh là mục tiêu cho mùa hè, chương trình tiếng Anh GOOSE của chúng tôi cống hiến việc học tiếng Anh với tiêu chuẩn cao nhất với chương trình ESL của Trent, một thành viên được chính thức công nhận của Languages Canada (Ngôn ngữ Canada) từ năm 2007. Việc giảng dạy kiệt xuất với nhân viên trại được huấn luyện – cũng như các trải nghiệm học vui trong chương trình tập trung chuyên sâu của chúng tôi đưa đến các kết quả học tập tuyệt vời nhất. Không cần phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu.

2

## ĐẮM MÌNH TRONG VIỆC TỰ KHÁM PHÁ: CHỌN LỰA UBOUND

Chương trình UBound của chúng tôi là cách hoàn hảo để khám phá sở thích và điểm mạnh của bạn và biết cánh cửa tương lai có gì cho bạn; tiềm năng là vô tận! Các trại viên thuộc nhánh U-bound sẽ dành nửa ngày của họ (thứ Hai đến thứ Sáu) để khám phá năng lực và khả năng của họ bằng cách tham gia trong các chương trình khác nhau tại Trent thông qua tiến trình học bằng trải nghiệm. Họ sẽ trải nghiệm các buổi hội thảo, các buổi lên lớp, và hoạt động liên quan đến một loạt các lĩnh vực chuyên môn và học thuật, theo một cách để sẽ giúp họ nhận dạng những sở thích của mình cho việc học trong tương lai tại một trường đại học hay cao đẳng. Ví dụ của những đề tài bao gồm doanh thương, lãnh đạo và quản trị, khoa học môi trường, khoa học pháp y, viết mã máy tính, viết văn và liên lạc giao tiếp, công nghệ người máy, chăm sóc sức khỏe, và nhiều môn khác nữa. **Trình độ thông thạo Anh ngữ được đề nghị: IELTS 5.5 hay cao hơn.**

### MỌI CHỌN LỰA ĐỀU CÓ THỂ TẬN HƯỞNG:



#### PHIÊU LƯU BUỔI TRƯA

Các sinh hoạt chương trình GOOSE được thiết kế nhằm cống hiến hoạt động thể lực và sáng tạo trong môi trường giáo dục. Các chương trình bao gồm việc theo đuổi các sinh hoạt tinh hoa ngoài trời của Canada chẳng hạn như chèo xuồng và chèo thuyền kayak, bơi lội, đi bộ đường dài, và nhiều điều khác nữa. Chương trình về thể thao bao gồm túc cầu (hay bóng bầu dục như một số người thường hay gọi), bóng chày trên sân và ở bờ hồ, vũ cầu, bóng rổ, bóng cầu, và nhiều môn khác nữa. Chương trình sáng tạo bao gồm nghệ thuật, kịch, viết sáng tạo, múa, kể chuyện, thủ công trại hè, v.v.



#### CÁC CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU

Các chương trình buổi chiều bao gồm đi dạo tại địa phương đến xem phim, chơi bowling hay mua sắm, cho đến các trò chơi toàn trại, thủ công, trò chơi đố chữ, hoặc hát karaoke - các hướng dẫn viên sáng tạo của chúng tôi luôn luôn tìm ra những chương trình vui nhộn.

# CHỌN MỘT TRONG 3 CHƯƠNG TRÌNH!



3

## ĐẮM MÌNH TRONG LÃNH ĐẠO: CHỌN LỰA TINH THẦN LÃNH ĐẠO QUỐC TẾ (iLM)\*

NEW!

Chương trình Tinh thần Lãnh đạo quốc tế (international Leadership Mindset, viết tắt iLM) là một nhánh của chương trình trại hè GOOSE, chú trọng vào việc xây dựng tinh thần và năng lực lãnh đạo ở tuổi trẻ theo hướng tích cực và xây dựng. Thế giới ngày nay đòi hỏi một tinh thần lãnh đạo khác hơn: suy nghĩ và hành động với cách tiếp cận có trách nhiệm và chiến lược để thay đổi, để tiến bộ, và có tầm nhìn cho một tương lai toàn cầu. Chương trình iLM được thiết kế để học hỏi bằng trải nghiệm và phát triển tinh thần lãnh đạo của những nhà lãnh đạo tương lai.

Chương trình được thiết kế để dẫn dắt người tham dự qua tư duy với cái nhìn lãnh đạo của họ, trí tuệ xúc cảm, tinh thần cộng đồng, và thêm nhiều điều khác nữa.

#### Bảy Tư Duy Cầu Tiến

Bảy Tư Duy Cầu Tiến cung cấp một khung cơ cấu cho hành trình lãnh đạo iLM. Bảy tư duy cầu tiến là:

1. Tất cả đều có thể thực hiện được.
2. Đam mê trước tiên.
3. Chúng ta kết nối.
4. 100% tinh thần trách nhiệm.
5. Duy trì một thái độ tri ơn.
6. Sống để cho.
7. Thời gian là ngay bây giờ.

\* iLM chỉ có sẵn tại một số buổi được chọn mà thôi. Liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết.

### MỌI CHỌN LỰA ĐỀU CÓ THỂ TẬN HƯỞNG:



#### CÁC CHUYẾN DU KHẢO TRONG NGÀY

Trại viên khám phá Ontario ngoài khu vực Peterborough qua các chuyến du khảo trong ngày. Một chuyến đi tham quan thác Niagara nổi tiếng thế giới và nhiều điểm du lịch thu hút du khách khác tại Niagara. Một chuyến đi trong ngày cung cấp tất cả sự phấn khởi và vui nhộn của các trò chơi tại Canada's Wonderland. Trại viên sẽ có cơ hội để thử ẩm thực địa phương và mua các bữa ăn cho chính mình trong những chuyến du khảo trong ngày này.



# Khám phá Tương lai của bạn

## NHỮNG NGÀY CHÍNH

	Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
Sinh viên đến nơi	1 tháng Bảy	15 tháng Bảy	29 tháng Bảy
Ngày thứ nhất của chương trình	1 tháng Bảy	15 tháng Bảy	29 tháng Bảy
Ngày cuối cùng của chương trình	12 tháng Bảy	26 tháng Bảy	9 tháng Tám
Sinh viên lên đường ra về	12 tháng Bảy	26 tháng Bảy	9 tháng Tám

## ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH!

Kết hợp các chương trình của người lớn với GOOSE và lập ra một chuyến đi cho cả gia đình! Du lịch đến Canada toàn gia đình và biến cuộc nghỉ hè vừa tham quan vừa học hỏi cho tất cả mọi người! Phụ huynh có thể tham gia một trong các chương trình Anh ngữ chuyên môn dành cho người lớn tại phân khoa Durham của chúng tôi tại Oshawa, trong lúc con cái của họ tham dự trại hè. Chọn các buổi tương ứng để phù hợp với các kế hoạch hè của quý vị đồng thời để có một mùa hè tuyệt vời.

Truy cập [trentu.ca/esl/summer](http://trentu.ca/esl/summer) để biết chi tiết về các chương trình dành cho người lớn

Cơ sở trường lớp của chúng tôi là nhà của quý vị!

Lưu trú tại cơ sở nhà trường chúng tôi cung cấp một trải nghiệm cuộc sống trại hè toàn vẹn.



THE CANADIAN CANOE MUSEUM  
LE MUSÉE CANADIEN DU CANOT

### TUẦN MỘT

	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
a.m.	ARRIVAL	Class	Class	Class	Class	Niagara Falls
p.m.	Orientation	Swimming	Excursion	Challenge Activities	BBQ	Shopping
Evening	Sports	Arts	Canoe Museum	Movie	Karaoke	Laundry & Chill

### TUẦN HAI

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
a.m.	Zoo Day	Class	Class	Class	Canada's Wonderland	Graduation
p.m.	Zoo Day	Rock Climb	Canoeing	Liftlock Cruise	Canada's Wonderland	Depart
Evening	Indoor Games	Outdoor Games	Campfire & Music	Music Festival	Karaoke & Movie	

Lịch trình mẫu chỉ để tham khảo mà thôi. Có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.



“ Như một tập thể nhóm, chúng tôi đúc kết chính trải nghiệm trại hè của chúng tôi để tạo một trải nghiệm trại hè Canada chính gốc, để chúng tôi chia sẻ với các sinh viên trại hè quốc tế. Tại trại hè của chúng tôi, chúng tôi kết hợp vui chơi ngoài trời với sự thoải mái và tiện nghi của đời sống sinh viên nội trú tại các cơ sở trường lớp đẹp của chúng tôi.”

**Nhóm GOOSE tại Đại học Trent**

## Lập kế hoạch cho nhóm của bạn



Chúng tôi hãnh diện với sự danh tiếng của Đại học Trent về chất lượng của các chương trình và chúng tôi vui mừng để trao đổi thêm với bạn về việc tại sao chọn GOOSE cho bạn và gia đình của bạn.

Để biết thêm thông tin về GOOSE, truy cập trực tuyến tại [trentu.ca/goose](https://trentu.ca/goose) hay email chúng tôi tại [goose@trentu.ca](mailto:goose@trentu.ca)



## GIÁ ĐẶT MUA TRƯỚC

Có sẵn trước ngày 31 tháng Một, 2024

## LIÊN LẠC CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT GIÁ

- 705.748.1314
- [goose@trentu.ca](mailto:goose@trentu.ca)
- [trentu.ca/goose](https://trentu.ca/goose)
- TrentUInternational
- TrentUInternational



Quét mã QR để biết  
thông tin chi tiết về  
lệ phí.

We respectfully acknowledge that we are on the treaty and traditional territory of the Mississauga Anishnaabeg. We offer our gratitude to the First Nations for their care for, and teachings about, our earth and our relations. May we honour those teachings.

**TRENT**   
UNIVERSITY